

DURON™ THẾ HỆ MỚI

MẠNH MẼ HƠN.
TỐT HƠN
SỰ MINH CHỨNG.

KHÁCH HÀNG: DLM TRUCKING,
SUNNYSIDE, WASHINGTON

KẾT QUẢ: KÉO DÀI THỜI GIAN THAY DẦU,
TIẾT KIỆM CHI PHÍ TỔNG THỂ



DLM
TRUCKING



THE
DURON™
CHALLENGE

IT'S
PROOF
TIME



Beyond today's standards.™

“Kết quả nhận được thật ấn tượng – không thể nào tốt hơn như thế!”

Larry Slavens, Giám đốc vận hành, DLM Trucking

THỬ THÁCH

DLM Trucking là công ty gia đình thế hệ thứ 3 hoạt động trong ngành vận tải bộ, trụ sở tại thung lũng Yakima, Washington, được thành lập hơn 50 năm. Đội xe 80 chiếc của họ nổi tiếng với dịch vụ vận tải tin cậy ở 7 bang miền Tây, đặc biệt là trong giới nông nghiệp.

Đến năm 2015, DLM đã sử dụng cùng một nhà cung cấp dầu động cơ trong hơn 30 năm. Doanh nghiệp luôn sẵn sàng cho những thay đổi nhưng họ cần hiểu biết về các lựa chọn và những lợi ích. Kéo dài thời gian thay dầu và khả năng tiết kiệm chi phí là các yếu tố quan trọng với DLM trong việc thay đổi dầu động cơ.

GIẢI PHÁP

CO-Energy, NPP Dầu nhớt Petro-Canada tại West Coast, gặp DLM và giải thích cách mà DURON dẫn đầu trong việc bảo vệ động cơ, kéo dài thời gian thay dầu có thể giúp gia tăng thời gian vận hành hữu ích (của đội xe) và tiết kiệm chi phí nhiều hơn.

“Tôi nói, tùy vào các bạn chỉ cho tôi biết về các lợi ích” Larry Messmore, chủ doanh nghiệp DLM Trucking thế hệ thứ 2, cho biết.

Đó là thời điểm để minh chứng. DLM được giới thiệu về “Thách thức của DURON” để chứng minh hiệu suất và giá trị của dòng sản phẩm này. Ngay từ đầu, thông điệp từ DLM đã rất rõ- cách chỉ dẫn và sự hỗ trợ là nền tảng cho sự thành công.

Petro-Canada và CO-Energy đã xây dựng được sự hợp tác thực sự với DLM trong suốt quá trình “Thử thách DURON”, qua việc tập trung vào chương trình huấn luyện bao quát tại khu vực vận hành, bao gồm:

- Các dữ liệu nhất quán, chính xác về phân tích dầu tại phòng thí nghiệm
- Cố vấn kỹ thuật và GD bán hàng của Petro Canada đào tạo tại chỗ cho các quản lý cấp cao và nhân sự chủ chốt của DLM, bao gồm các lớp học về cách đọc và đánh giá dữ liệu phân tích dầu và xu hướng của nó để nâng cao hiệu quả hoạt động.



(Trái qua phải) David Messmore, Larry Messmore, Larry

“Petro-Canada Lubricants và CO-Energy đặt lợi ích của DLM và cho sự vận hành của chúng tôi lên hàng đầu. Kết quả nhận được thật ấn tượng – không thể nào tốt hơn như thế!”

Larry Slavens, Giám đốc vận hành, DLM Trucking

KẾT QUẢ

DLM thấy được kết quả mang lại từ chương trình thử thách DURON™ gần như ngay lập tức và có thể so sánh trực tiếp khả năng vận hành của DURON với các loại dầu nhớt khác mà họ đã sử dụng trên 30 năm.



Thời gian sử dụng gấp đôi từ 20,000 miles to 40,000 miles (~32,000kms → 64,000kms)



Đặc biệt là tiêu hao nhớt không xảy ra trong 20,000 miles đầu khi sử dụng DURON. Với loại dầu nhớt trước đây lượng tiêu hao nhớt là một gallon nhớt tiêu hao trong vòng 12,000-14,000 miles đầu.



Độ bền bỉ



Bảo vệ động cơ



Kéo dài tg thay dầu



Hệ số kiểm tổng (BN) của DURON tại 20,000 miles cao hơn 2.5 lần so với loại dầu nhớt DLM sử dụng trước đây. Khả năng kháng oxy hóa và nitrat hóa, và duy trì độ nhớt cũng được cải thiện.



Tiết kiệm chi phí được nhận thấy trong việc giảm tần suất làm sạch và thay bộ lọc hạt diesel (DPF)

Tiết kiệm chi phí dự kiến đến \$70,000 mỗi năm cho công ty

CÁC LOẠI XE ĐƯỢC THỬ NGHIỆM: 4 xe tải Kenworth động cơ PACCAR MX-13 và Caterpillar C-15. Một năm thử nghiệm trên đường bộ ở các chế độ tải nặng và vận hành ở các thể loại tuyến đường.

Hiện tại Công ty đã chuyển sang sử dụng DURON SHP 15W-40 API CK-4/SN cho toàn bộ đội xe động cơ dầu.

DLM cũng đã chuyển sang sử dụng các loại dầu truyền động và mỡ bôi trơn sang các sp Petro-Canada bao gồm các loại dầu TRAXON™ and mỡ PRECISION™.

Hiện nay DLM, Petro-Canada Lubricants và CO-Energy đang xem xét thử nghiệm thời gian thay dầu của DURON đến 60,000–80,000 miles và phân tích hiệu quả hoạt động của các loại dầu ở một tầm vận hành mới.

Ngoài ra, với dòng xe tải mới về Freightliner thế hệ 2017, DLM lên kế hoạch tận dụng lợi ích bảo vệ động cơ toàn diện và khả năng tiết kiệm nhiên của loại dầu nhớt mới DURON Advanced 10W-30 API FA-4 được Petro-Canada Lubricants giới thiệu

THE DURON CHALLENGE
MẠNH MẼ HƠN. TỐT HƠN.

“Đó là một hành trình dài để mọi người có thể cùng nhận ra và ủng hộ cho việc chuyển đổi sang nhà cung cấp mới, nhưng Petro-Canada và CO-Energy đã khiến DLM cảm nhận quá trình này được thực hiện với nhau như nỗ lực của cùng một đội. Sự hợp tác, hỗ trợ và hướng dẫn của họ ở mọi bước trong quá trình đã đem đến thành công to lớn.”

Larry Slavens,
Giám đốc vận hành, DLM Trucking



OUR NO-NONSENSE LUBRICANTS WARRANTY

“Petro-Canada will repair damaged equipment, or replace damaged equipment parts resulting from a failure due to defects of the Petro-Canada lubricant, as long as the lubricant is used in accordance with your equipment manufacturer’s and our recommendations.”

It’s more than just a warranty. It’s a commitment.

To learn more about how Petro-Canada Lubricants can help your business visit:

lubricants.petro-canada.com

or contact us at **lubecsr@petrocanadalsp.com**

